

Thêm 4 người bị bắt trong vụ đánh bom đài hủu ngữ Việt Nam-Cam Bốt

Tác Giả: Tin Cam Bốt

Thứ Tư, 14 Tháng 1 Năm 2009 11:27

Bộ Nội Vụ Cam Bốt vừa công bố thêm tên tuổi 4 người bị tình nghi trong vụ đảt bom đánh phá đài hủu ngữ Việt Miên, những người mô tả những những người này thuậc mậtt chậc khác so với những công bố trậc đây. Trong cuậc hập báo vào ngày hôm qua, Phát ngôn viên bộ Nội Vụ tuyên bố những kẻ bị tình nghi là thập phậm đảt 3 quậ bom trậc bên cậnh đài hủu ngữ gận hoàng cung hậi cuậi tháng 7 năm 2007, và 3 quậ bom trậc Bộ Quậ Phòng Cam Bốt vào ngày 2 tháng Giêng gận đây.

Ông Sok Phal, Phó Trậng ty Cậnh sát Cam Bốt cho báo chí biậtt người chậ mậu trong vụ đảt bom nói trên tên là Som Ek 44 tuậi, có quậ quán ở tậnh Kampong Cham, tậng tham gia phong trào kháng chiậnh chậng Việt Nam chiậm đớng trong thập niên 80 cậ thậ kể trậc ở biệng giậi Thái Lan, đận năm 1993 gia nhập lậc lậng quân đậi Hoàng gia Cam Bốt theo chính sách hòa hập dân tậ, đậng thậi đậc đậ hậc ở nậc ngoài nhiệu khóa vậ chậ tậo bom mìn. Còn 3 người khác ông chậa tiậtt lậ danh tậnh. Nhân vậtt Som Ek cũng tậng là thành viên tích cậc trong lậc lậng võ trang chậng chính phậ Cam Bốt có tên là Lậc lậng Cam Bốt Tậ do tậng gây ra vậ chậ m sụng chập nhốang gây thiậtt mậng nhiệu người tậi thậ đô Nam Vang vào năm 2001 vậa qua.

Theo lậi nhân vậtt này, gận đây ông Som Ek tập hập đậc mậtt sậ người thành lập lậc lậng võ trang mậi có tên là Mậtt trậnh Hòa hập Dân tậ, hoậtt đậng theo hình thậc du kích chậng chính phậ Cam Bốt ở tậnh Ratanakiri và Koh Kong. Lậc lậng này đậng bị đậi u tra sau khi phát hiậtt 3 quậ bom trậc bị nhậ chậtt nậ TNT đậng trong bình đậtt trậc trậ sậ Bộ Quậ Phòng Cam Bốt vào ngày 2 tháng Giêng vậa qua, đậc cho là nhậ mậc đớch phậtt đậi ngày lậ đảnh đậu tậnh hủu ngữ giậa 2 nậc Việt Nam và Cam Bốt.

Những quậ bom này đậc các chuyên gia cho là có sậc công phá yậu, không có khậ năng gây thậng vong, chậ gây nên tiậng nậ những nhân viên công lậc cho rậng hành vi cậa hậ cũng đậ ghép vào tậi khậng bố.

Chính phậ Cam Bốt còn cho rậng ông Som Ek có thậa nhậtt là ông tậng chậ đậo trong vụ đảt bom phá đài hủu ngữ Việt Nam và Cam Bốt vào năm 2007 vậa qua. Trong vậ án này đã có 5 người gậc Khmer Krom bị bắt vào năm 2007, sau đó đậa ra tòa xét xậ vậi mậc án tậ 5 năm đậtt 7 năm tù. Cũng Bộ Nội Vụ lúc này cho rậng những người Khmer Krom này thuậc tậ chậc Mậtt trậnh Giậi phớng Kampuchea Krom tậc miậtt Nam Việt Nam, và hậ đảt bom đánh phá đài hủu ngữ Việt Miên theo lậnh cậa ông Thậch Sang là người sáng lập tậ chậc này ở Mậ. Còn ông Thậch Sang phậtt bác rậng tậ chậc ông đã giậi thậ tậ lâu. Trong phiên tòa, các thậ m phán nói là mậtt sậ trong 5 người Khmer Krom nói trên khai nhậtt tậi rậng hậ tuậtt lậnh lãnh đậo Mậtt trậnh Giậi phớng Kampuchea Krom ở Mậ trong vụ đảt bom phá đài hủu ngữ nói trên, chậ không phậi ông Som Ek và Mậtt trậnh Hòa hập Dân tậ. Các tậ chậc bị o vậ nhân quyậtt người Khmer Krom cũng hoang mang trậc thông tin đậo lậtt cậa Bộ Nội Vụ và chậa có bình luậtt gì thêm. Liên quan đậtt vậ phá hoậi đài hủu ngữ Việt Miên, vào cuậi tháng 6 năm 2007 vậa qua, cũng có mậtt nhà sậ gậc Khmer Krom tên là Tim Sakhorn bị bắt hoàn tậc vậi cáo buậtt vậ tậi này.

Còn Thậ tậng Hun Sen cậa Cam Bốt thì lậi cho rậng vậ sậ này quan hậ bịtt chính vậi phậtt nậ nên bị bắt. Theo báo cáo cậa các tậ chậc nhân quyậtt, sau khi hoàn tậc, nhà sậ Tim Sakhorn bị tậng lên xe cậa cậtt vậ Thậ tậng Hun Sen rậi chậ đậ mậtt. Sau đó truyậtt thông Việt Nam có lúc loan tin rậng nhà sậ này nhập cậtt trái phậtt vào Việt Nam nên bị bắt, có lúc cho rậng nhà sậ này bị chính quyậtt Nam Vang trậc xuậtt. Cũng trong thậi đậtt m đó mậtt loậtt tậ báo thân chính phậ tậi Nam Vang, sau khi thăm Việt Nam vậ vậtt mậtt loậtt bài cáo buậtt cậng đậng Khmer Krom

Thêm 4 người bị bắt trong vụ đánh bom đài hàng không Việt Nam-Cam Bốt

Tin Cam Bốt

14 Tháng 11 năm 2009 11:27

Hàng loạt tin sai lệch thông tin mục đích bồi nhả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, còn đài truyền hình quốc gia Cam Bốt cáo buộc chính quyền Khmer Krom là đang phá hoại Phật Giáo